

551 ชิ้น 11 คำ เดือน 2

**เชียงใหม่**

กระทรวงวัฒนธรรม และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 จวบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก นิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ่งงาม” หรือ

โอกาส และประเทศชาติตลอดมา ทำให้หลาย ๆ คนต้องการแสดงออกในการสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อคนไทยด้วยการทำความดี และขอมีโอกาสสุดท้ายในการได้ถวายสักการะ อาลัยต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้เปรียบดั่งเป็นแสงในชีวิตของคนไทย

ว่าราชการจังหวัดมาชมนิทรรศการ เมื่อได้ชมนิทรรศการแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ประทับใจในพระฉายาลักษณ์เป็นพิเศษเพราะหาดูได้ยากมาก และขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้เข้าชมนิทรรศการให้มาชมพระฉายาลักษณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง”  
ทางด้านนางสุชาติ เฉลิมวิชัย เจ้า



**แสงหนึ่ง..คือรุ่งงาม**

**ยังคงสถิตในดวงใจชาวไทยทุกคน**

“The Spectrum” นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่แสดงสะท้อนภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้อย่างครบถ้วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความสง่างาม นุ่มนวล อ่อนโยน เรียบง่าย มีพลังสร้างสรรค์ รอบรู้และรักการศึกษาเพิ่มเติม การให้เกียรติผู้อื่น และการอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวม โดยนิทรรศการชุดนี้เป็นนิทรรศการที่น่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และได้นำไปจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 และปัจจุบันจัดแสดง ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล.

และเมื่อคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ถึงข่าวการสิ้นพระชนม์ของเจ้านายอันเป็นที่รักของคนไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ซึ่งมีพระจริยวัตรอันงดงามตลอดพระชนม์ชีพ และพระภารกิจที่ทรงปฏิบัติล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ผู้ด้อย

ดั่งเช่นหลายท่านที่เดินทางมายังศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. เพื่อถวายสักการะพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

“รู้สึกเสียใจมากเพราะประเทศไทยของเราปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ และเมื่อเสียดูพระพี่นางก็เปรียบเหมือนกับเสียดูเสาหลักของประเทศไทยของเราไป” นายคำรงค์ เกษะหมาน นักธุรกิจในจังหวัดเชียงรายกล่าว พร้อมทั้งยังบอกอีกว่า “วันนี้ที่มาชมนิทรรศการนี้ก็ทราบจากสื่อโทรทัศน์ จึงอยากชมนิทรรศการมาก และพอเข้าชมแล้วรู้สึกประทับใจ และชอบพระฉายาลักษณ์ซึ่งหาชมได้ยากและไม่เคยเห็นมาก่อน” นายนิยม ทาแกง พนักงานขับรถประจำตัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นอีกบุคคลที่เข้าชมนิทรรศการ

โดยนายนิยมกล่าวว่า “รู้สึกเสียใจกับการจากไปของพระพี่นาง รู้สึกว่าเร็วเกินไปกับการจากไปในครั้งนี้ และการมาชมนิทรรศการครั้งนี้เพราะได้ปฏิบัติภารกิจติดตามคณะรองผู้

หน้าที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้เข้าชมนิทรรศการกล่าวว่า “รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยวันนี้ที่มาชมนิทรรศการได้ข่าวจากเพื่อนๆ ที่ทำงานที่ได้มาชมนกันแล้วรู้สึกประทับใจแล้ว พอมาชมเองก็รู้สึกประทับใจมากๆ ประทับใจภาพเคลื่อนไหวเป็นพิเศษ และอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าชมนิทรรศการนี้ ให้มาชมนกันให้ได้ แล้วรับรองว่าทุกท่านจะประทับใจไม่มีวันลืม”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ่งงาม” สามารถเข้าชมได้ ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ศกนี้ เท่านั้น ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5391-6386 หรือ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-7037